




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

22 ธันวาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>เตรียมหาหรือปัญหาต่างด้าวเข้าไทยรักษาฟรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, INN, ch3plus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้กรมการแพทย์และกรมการสาธารณสุข โดยไม่จ่ายเงิน และมีการชักชวนกันเข้ามาเพื่อรักษาฟรี ทำให้ สร.สูญเสียค่าใช้จ่ายประมาณปีละ 2,500 ล้านบาท และคาดว่าจะเกิน 1 หมื่นล้านบาทว่า ในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมที่ สร. เพื่อหารือให้ชัดเจนถึงสิทธิ.99 ทั้งนี้ข้อมูล สร. มีคนต่างด้าวเข้ามารักษาในไทยโดยไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้ 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2562- 2566) คิดเป็นเงินเกือบ 12,822 ล้านบาท หรือเฉลี่ยปีละ 2,564 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มผู้ป่วยยากไร้ ที่ต้องให้การรักษาตามหลักมนุษยธรรม โดยประเทศไทยมีกองทุนให้บริการด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ หรือกองทุนสิทธิ ท.99 ตามมติ ครม. ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นคนต่างด้าวที่เข้ามาคลอดลูกในไทย เด็กแรกเกิดจะได้รับเลขประจำตัว 13 หลักที่ระบุว่าเป็นไม่ใช่คนไทย แต่สามารถนำเลข 13 หลักดังกล่าวมาใช้สิทธิยื่นเพื่อรับการรักษาฟรีได้ หากอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.มณฑิร คณาสวัสดิ์ รองปลัด สร. กล่าวถึงประเด็นประชากรข้ามชาติมาคลอดลูกและใช้สิทธิรักษาฟรี ว่า ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยปฏิบัติตามกฎหมายและตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยมีกองทุนต่างๆ รวมถึงมีเครือข่ายองค์กรนานาชาติให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม เบื้องต้นจัดการสิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย 3 ส่วน สำหรับกลุ่มที่จะได้รับการดูแลจากกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (ท.99) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการหารือร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไป ส่วนกลุ่มผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมหรือประกันสุขภาพ สร. และไม่ใช่มูลนิธิที่มีปัญหาสถานะและสิทธิตามมติ ครม. กำหนด หากเข้ารับบริการสาธารณสุขจะต้องชำระค่าบริการเอง แต่ส่วนที่ไม่สามารถชำระค่าบริการได้อาจขอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลจากหน่วยบริการ ซึ่งค่ารักษาส่วนที่เรียกเก็บไม่ได้จะมี งบประมาณจากเครือข่ายองค์กรนานาชาติให้การสนับสนุนส่วนหนึ่ง</p>	
<p>สถานการณ์อุทกภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, hfocus, thaitabloid)</p> <p>- นายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้กรมการแพทย์และกรมการสาธารณสุข โดยไม่จ่ายเงิน และมีการชักชวนกันเข้ามาเพื่อรักษาฟรี ทำให้ สร.สูญเสียค่าใช้จ่ายประมาณปีละ 2,500 ล้านบาท และคาดว่าจะเกิน 1 หมื่นล้านบาทว่า ในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมที่ สร. เพื่อหารือให้ชัดเจนถึงสิทธิ.99 ทั้งนี้ข้อมูล สร. มีคนต่างด้าวเข้ามารักษาในไทยโดยไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้ 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2562- 2566) คิดเป็นเงินเกือบ 12,822 ล้านบาท หรือเฉลี่ยปีละ 2,564 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มผู้ป่วยยากไร้ ที่ต้องให้การรักษาตามหลักมนุษยธรรม โดยประเทศไทยมีกองทุนให้บริการด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ หรือกองทุนสิทธิ ท.99 ตามมติ ครม. ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นคนต่างด้าวที่เข้ามาคลอดลูกในไทย เด็กแรกเกิดจะได้รับเลขประจำตัว 13 หลักที่ระบุว่าเป็นไม่ใช่คนไทย แต่สามารถนำเลข 13 หลักดังกล่าวมาใช้สิทธิยื่นเพื่อรับการรักษาฟรีได้ หากอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.มณฑิร คณาสวัสดิ์ รองปลัด สร. กล่าวถึงประเด็นประชากรข้ามชาติมาคลอดลูกและใช้สิทธิรักษาฟรี ว่า ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยปฏิบัติตามกฎหมายและตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยมีกองทุนต่างๆ รวมถึงมีเครือข่ายองค์กรนานาชาติให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม เบื้องต้นจัดการสิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย 3 ส่วน สำหรับกลุ่มที่จะได้รับการดูแลจากกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (ท.99) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการหารือร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไป ส่วนกลุ่มผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมหรือประกันสุขภาพ สร. และไม่ใช่มูลนิธิที่มีปัญหาสถานะและสิทธิตามมติ ครม. กำหนด หากเข้ารับบริการสาธารณสุขจะต้องชำระค่าบริการเอง แต่ส่วนที่ไม่สามารถชำระค่าบริการได้อาจขอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลจากหน่วยบริการ ซึ่งค่ารักษาส่วนที่เรียกเก็บไม่ได้จะมี งบประมาณจากเครือข่ายองค์กรนานาชาติให้การสนับสนุนส่วนหนึ่ง</p>	
<p>เฝ้าระวังโรคไขหวัดนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, hfocus, ThaiPBS, newtv)</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคไขหวัดนกในต่างประเทศ ว่า สหรัฐอเมริกา ประกาศพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 รายแรกในรัฐลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา และเป็นผู้ป่วยสะสมรายที่ 61 สำหรับประเทศไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือป้องกันควบคุมโรค ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว พร้อมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ฯ มาตรการเฝ้าระวังสำหรับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ และสำรอง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>วัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกัน ควบคุมและรักษาโรค รวมถึงเตรียมห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจหาเชื้อ ทั้งนี้ ไทยยังไม่พบรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ นับตั้งแต่ปี 2549</p>	
<p>ตรวจรื้อานนวดหาค่าตอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรม สบส. กล่าวถึง กรณีมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เสียชีวิตที่รพ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต โดยไปรับผู้เสียชีวิตจากร้านนวดแห่งหนึ่งในพื้นที่หาดป่าตอง ว่า ได้สั่งการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 ประสานกับ สสจ.ภูเก็ต เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ ร้านนวด "Swiss Palm" ซึ่งตั้งอยู่ในหาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต พบไม่ได้รับอนุญาต ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีความผิดตามพ.ร.บ.สถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 41 รวมถึงผู้ให้บริการประจำร้าน 5 ราย พบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพียง 2 ราย และผู้ให้บริการนวดแก่ผู้เสียชีวิตไม่ได้ขึ้นทะเบียน โดยจะดำเนินการสอบสวนขยายผล และดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป พร้อมย้ำให้ประชาชนเลือกรับบริการกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสปา หรือร้านนวดที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น โดยตรวจสอบหลักฐานซึ่งแสดง ณ จุดบริการ</p>	
<p>พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์บาล เขตสุขภาพที่ 8</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานในพิธีเปิด คค.อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการผู้ป่วยจิตเวชและจิตเวชสารเสพติดที่มีพฤติกรรมรุนแรง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์บาล เขตสุขภาพที่ 8 (ผ่านระบบออนไลน์) โดย รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์ รพ.ธัญญารักษ์อุดรธานี และศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี เป็นวิทยากรที่เลี้ยง มีบุคลากรทางการแพทย์บาลจาก รพ.และหน่วยงานในสังกัด สธ. เขตสุขภาพที่ 8 ทั้ง 7 จังหวัด ได้แก่ นครพนม สกลนคร บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี และหนองคาย เข้าร่วมประชุม 458 คน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมรุนแรง ลดการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่พึงประสงค์ทั้งต่อผู้ป่วยและบุคลากร</p>	
<p>โรคอหิวาตกโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, pptv, ch7, nation , ch3plus, thebangkokinsight, TNN, thailandplus, hfocus)</p> <p>- นพ.สุภโชค เวชภักดิ์ เกษัช รก.ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯเขตสุขภาพที่ 2 กล่าวถึงข่าวการระบาดของอหิวาตกโรค ในเมืองฉ่วยโก๊โก่ จ.เมียวดี ประเทศเมียนมา ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านวังผา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.67 รพ.ฉ่วยโก๊โก่ พบผู้ป่วยอุจจาระร่วงอย่างแรงจำนวนมาก กำลังรักษาตัวในหอผู้ป่วยใน 56 ราย และมีผู้เสียชีวิต 2 ราย ผลการตรวจเบื้องต้นพบเชื้ออหิวาตกโรค และได้ขอคำปรึกษาจากรพ.แม่ระมาด ซึ่งได้สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์บางส่วนเพื่อรักษาป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่แล้ว ขณะนี้ทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคอำเภอแม่ระมาด ร่วมกับ สสจ.ตาก ได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคและเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดของอหิวาตกโรค พร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่เฝ้าระวังโรคอุจจาระร่วงอย่างเข้มข้นตลอดแนวชายแดน รวมถึงผู้ป่วยที่ข้ามมารักษาในฝั่งไทย และให้เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน อสม. โรงเรียนที่มีเด็กฝั่งเมียนมาข้ามมาเรียน ย้ำเรื่อง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ หากมีอาการอุจจาระร่วงให้รีบพบแพทย์ รวมทั้งให้ตรวจสุขภาพบาดน้ำและอาหาร แหล่งน้ำประปาให้ใส่คลอรีนระดับมาตรฐานอย่างน้อย 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจโรงงานน้ำแข็งและแหล่งผลิตน้ำดื่มท้องถิ่นเป็นระยะ</p>	
<p>จัดทำชุดความรู้ดูแลสุขภาพกลุ่ม LGBT</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน)</p> <p>- พญ.นงนุช ภัทรอนันตนาท รองอธิบดีกรมอนามัย เผย กรมฯพัฒนาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBT โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมจัดทำชุดข้อมูลองค์ความรู้และแนวทางการดูแลสุขภาพที่เฉพาะเจาะจงและตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่ม LGBT รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและจัดการปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องเพื่อกลุ่ม LGBT สามารถดูแลสุขภาพของตนเองครบถ้วน และชุมชนได้อย่างเหมาะสม ยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อย.เรียกคืนยาดีออกซีไซคลิน 7 รุ่นการผลิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk)</p> <p>- อย.ส่งเอกสารด่วนที่สุด ที่สธ. 1009/ว 22864 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ส่งถึงนพ.สสจ. ผอ.รพ. นายกสภาวิชาชีพ นายกสมาคม เรื่องแจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนยา Doxycycline Hyclate (ดีออกซีไซคลิน) 100 mg จำนวน 4 รายการ รวมทั้งสิ้น 7 รุ่นการผลิต หลังได้รับรายงานผลการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามโครงการประกันคุณภาพยา ประจำปีงบประมาณ 2567 พบผิดมาตรฐานในหัวข้อการละลายของตัวยา หรือหัวข้อความแตกต่างจากน้ำหนักเฉลี่ย ตามเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติในทะเบียนตำรับยา และได้ทำการแจ้งเตือนเฝ้าระวังปัญหาคุณภาพยา ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- กรมควบคุมโรค ชี้แจงประเด็นเรื่องผู้ฉีดวัคซีนโควิด 19 ต้องตรวจวัดระดับ Homocysteine ในเลือด ประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นข้อมูลเท็จ</p>	
<p>สธ.ภาพสินธุ์ จัดใหญ่ กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>- นพ.ทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์ สสจ.ภาพสินธุ์ เปิดงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2568 ณ สนามกีฬาากลางจังหวัด ภาพสินธุ์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพวิถีใหม่ด้วยกิจกรรมทางกาย และเป็นผู้นำในการชักชวนประชาชนออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค NCDs ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของ จ.ภาพสินธุ์</p>	
<p>ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสุรินทร์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- สสจ.สุรินทร์ จัดการประชุมคณะทำงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบ จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อหารือในการจัดทำค.สนับสนุนการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ จ.สุรินทร์ พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ ระดับจังหวัด ภายใต้ 5 มาตรการหลัก ได้แก่ 1) การขับเคลื่อนกลไกจังหวัด 2) การบังคับใช้กฎหมายและสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่สุรา 3) การป้องกัน นักสูบนักดื่มหน้าใหม่ 4) การบำบัดรักษา/ช่วยเหลือผู้สูบบุหรี่และสุรา 5) การสร้างมาตรการทำให้ชุมชนปลอดบุหรี่และสุรา เพื่อนำเสนอในที่ประชุมของคกก.ชุดใหญ่ของจ.สุรินทร์ ในวันที่ 25 ธ.ค.67</p>	
<p>รพ.ราชวิถีอัปเดตงานโภชนบำบัดในรพ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์</p> <p>- รพ.ราชวิถีนำระบบการคัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการผู้ป่วยด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และแอปพลิเคชัน คำนวณพลังงานและสารอาหาร มาใช้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในรพ. ทำให้ผู้ป่วยที่มีภาวะทุพโภชนาการหรือมีความเสี่ยง ได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมโดยทีมสหวิชาชีพ โดยได้รับการรับรองจากสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ให้เป็นเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานอันหนึ่งในการดูแลด้านโภชนาการผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเรียกเก็บค่าชดเชยการรักษาพยาบาล จากสปสช. รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับรพ.กว่า 70 แห่งทั่วประเทศ เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลด้านโภชนบำบัดเดียวกันทุกหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์</p>	
<p>MOU) การจัดการวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิตจากพีวีซี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นพ.เมธี วงศ์เสนา ผอ.รพ.มะเร็งลพบุรี ร่วมพิธีลงนาม MOU โครงการการจัดการวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิตจากพีวีซี หลังจากการใช้งานจากขยะไม่ติดเชื้อสู่วัสดุรีไซเคิล ภายใต้แนวคิด ลดมลพิษ ลดโลกร้อน สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อความยั่งยืนระหว่าง รพ.มะเร็งลพบุรี กับ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ เพื่อสร้างเครือข่ายการรีไซเคิลขยะ จากวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ประเภทพีวีซีที่ไม่ติดเชื้อ สร้างระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับสังคม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เตรียมดำเนินคดี คนใช้ตระเวนขอยาโครงการ 30 บาท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch3plus</p> <p>- นพ.เจตต์จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงกรณีบุคคลกลุ่มหนึ่งตระเวนใช้สิทธิบัตรทองด้วยการขอเบิกยาหลายชนิด ในหลายสถานพยาบาล แล้วนำไปขายต่อทางออนไลน์ ว่า สปสช.ทราบแล้วว่าเป็นใคร และเตรียมแจ้งความดำเนินคดี ซึ่งตรวจพบความผิดปกติในปี 2567 พบบุคคล 3 รายที่มีพฤติกรรมตระเวนเข้ารับการตรวจรักษาและรับยาพันที่รักษาอาการภูมิแพ้ จากสถานพยาบาลในหลายจังหวัดในเขตภาคกลางและภาคอีสาน ซึ่งขณะนี้ข้อมูลการตรวจสอบเชื่อมกันเพียง 46 จังหวัด ผู้ก่อเหตุจึงตระเวนขอรับยาตามจังหวัดที่ยังไม่เชื่อมข้อมูล</p>	
<p>เฉลยทำไมแอลกอฮอล์ฆ่าโนโรไวรัสไม่ได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.ฉันท ครุธกุล นายกสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ โปสตรณีย์ที่ปชช.มีความกังวลว่า น้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ ไม่สามารถฆ่าเชื้อโนโรไวรัสได้ ว่า ไวรัสในกลุ่มที่ติดต่อบนระบบทางเดินอาหาร เช่น เชื้อไวรัสตับอักเสบบี เชื้อเอนเทอโรไวรัส เป็นไวรัส RNA สายเดี่ยว ขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 20-30 นาโนเมตร เป็นไวรัสเปลือย (Non-enveloped virus) ทำให้ทนทานต่อสารละลายไขมัน เช่น แอลกอฮอล์ ได้ พร้อมแนะนำวิธีการป้องกันโรคด้วยน้ำสบู่ โดยต้องถูอย่างน้อย 20 วินาทีขึ้นไป หรือถูมือตามหลักการล้างมือที่ถูกต้อง</p>	
<p>วัคซีนรักษาโรคมะเร็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, news1 live, ch3plus, sondhitalk,)</p> <p>- สำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนัก รายงานความก้าวหน้าทางการแพทย์ครั้งสำคัญของโลก ระบุ รัสเซียสามารถพัฒนาวัคซีนรักษาโรคมะเร็งได้สำเร็จ และคาดว่าจะเริ่มแจกจ่ายให้กับประชาชนฟรีในปี 2568 โดยนายอันเดรย์ คาปริน (Andrey Kaprin) หัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์รังสีวิทยา ของกระทรวงสาธารณสุขรัสเซีย เผย วัคซีนเป็นชนิด m-RNA ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเฉพาะบุคคล โดยใช้สารพันธุกรรมที่สกัดได้จากเนื้องอกของผู้ป่วย สำหรับการรักษาโดยเฉพาะ ไม่ใช่สำหรับการป้องกัน</p>	